

# แผนการจัดการความรู้ของกองการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

KV : เพื่อให้บรรลุผลการพัฒนากองการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็น ๑ ด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับ	กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖											ผู้รับผิดชอบ		
		ต.ค. ๕๕	พ.ย. ๕๕	ธ.ค. ๕๕	ม.ค. ๕๖	ก.พ. ๕๖	มี.ค. ๕๖	เม.ย. ๕๖	พ.ค. ๕๖	มิ.ย. ๕๖	ก.ค. ๕๖	ส.ค. ๕๖		ก.ย. ๕๖	
๑	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ กองการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (๘ ก.พ. ๕๖)														คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ กองการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๒	วางแผน และประชาสัมพันธ์การดำเนินการกิจกรรมจัดการความรู้ของกองการบริหารงานบุคคลและเมื่อมีกิจกรรมแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกงานอีกครั้งต่อไป														หัวหน้างานกับบุคลากรในงาน คุณศุภฤกษ์ วรรณุช
๓	กิจกรรมแบ่งปันความรู้จากตัวบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานโดยการนำเสนอเป็น PowerPoint เป็นเอกสาร มีผู้สกัดความรู้และนำ Keyword สำคัญสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตรงช่อง KM กบค. ๒.๑. งานการบริหารตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง ๒.๒ งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม ๒.๓ งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ ๒.๔ งานธุรการ ๒.๕ งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน ๒.๖ งานสวัสดิการ														หัวหน้างานกับบุคลากรในงาน คุณศุภฤกษ์ วรรณุช
๔	จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากร ( มี.ย. ก.ค. ส.ค. และก.ย. เป็นต้น) ในช่วงการประชุมกองแบ่งเวลาให้บุคลากรนำเสนอความรู้														ผู้อำนวยการ/หัวหน้างาน/บุคลากรทุกคน
๕	สรุปความรู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์จากความรู้บุคลากรจัดเก็บอย่างเป็นระบบใส่ในเล่มคู่มือ KM กองการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖														หัวหน้างานกับบุคลากรในงาน
๖	แบ่งปันความรู้ที่ได้จากบุคลากรกองการบริหารงานบุคคลเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะผ่านเว็บไซต์ตรงช่อง KM กบค.														คุณศุภฤกษ์ วรรณุช
๗	ให้รางวัล ยกย่องชื่นชมกับบุคลากรคนสำคัญของกองการบริหารงานบุคคล และมอบของที่ระลึกให้กับที่ปรึกษา การจัดการความรู้ กบค. ๗.๑ หน่วยงาน ที่มีบุคลากรมีแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานจนเป็นประโยชน์กับผู้เกิดความรู้ เกิดการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติราชการ การให้บริการที่ดีได้สำเร็จ (Best Practice) ๗.๒ มอบรางวัลสื่อ Super KM หรือ ใบประกาศนียบัตร หรือ มอบเงินรางวัล ๗.๓ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ จุลสาร จดหมายข่าว จัดบอร์ด ใบประกาศกองการบริหารงานบุคคล เรื่อง รายชื่อหน่วยงานและบุคลากรที่ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๗.๔ แจกแบบสอบถามของโครงการจัดการเรียนรู้														ผู้มอบรางวัล ผู้อำนวยการกองการบริหารงานบุคคล หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ผู้รับมอบ หัวหน้างาน/บุคลากร